



### ประกาศจังหวัดอุดรธานี

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ สำนักงานจังหวัดอุดรธานี

ตามประกาศจังหวัดอุดรธานี ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ สำนักงานจังหวัดอุดรธานี ซึ่งดำเนินการรับสมัคร ระหว่างวันที่ ๒๓ ธันวาคม - ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ และได้ดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) ในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ ไปแล้ว นั้น

บัดนี้ ได้รวบรวมคะแนนดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) เสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่ามีผู้สอบได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อ ๕ แห่งประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายเดือน สำนักงานจังหวัดอุดรธานี ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) จำนวน ๙ ราย (แนบท้ายประกาศ) โดยกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน ฯ ดังต่อไปนี้

#### ก. กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์

ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด (POC) อาคาร ๒ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี ตามวัน เวลา และสถานที่ ดังนี้

ตำแหน่ง	วัน เวลา สอบ	กำหนดการ
เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์	วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.	๑. รายงานตัวและตรวจเอกสารหลักฐาน เวลา ๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น. ๒. เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.

#### ข. ระเบียบเกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์

ให้ผู้สมัครสอบปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

๑. เป็นหน้าที่ของผู้เข้าสอบที่จะทราบ วัน เวลา และสถานที่สอบ และจะต้องเข้าสอบตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดไว้ตามประกาศจังหวัดอุดรธานีฉบับนี้

๒. ผู้มีสิทธิเข้าสอบต้องแต่งกายให้สุภาพ เรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรง หรือชุดกางเกงแบบสุภาพ สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษ สวมเสื้อ กางเกงโดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น

/ห้ามสวมเสื้อยืด...

(ห้ามสวมเสื้อยืด เสื้อไม่มีแขน กระโปรงยีนส์หรือกางเกงยีนส์ กางเกงขาสั้นเหนือเข่า รองเท้าแตะชนิดยางหรือฟองน้ำ) และประพฤติตนเป็นสุภาพชน ทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี

๓. ผู้มีสิทธิเข้าสอบต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งมีรูปถ่าย ลายมือชื่อ และเลขบัตรประจำตัวประชาชน ๑๓ หลักระบุชัดเจน หรือใบอนุญาตขับรถที่มีเลขประจำตัว ๑๓ หลัก หรือหนังสือเดินทาง (Passport) ฉบับจริงเท่านั้น ทั้งนี้ หากเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก ไม่ตรงกับฐานข้อมูลการสมัครสอบ จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ

๔. ผู้มีสิทธิเข้าสอบควรมาถึงสถานที่สอบก่อนเวลารายงานตัวอย่างน้อย ๓๐ นาที หากผู้ใดไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดไว้ กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการอาจพิจารณาไม่ให้เข้าสอบได้

๕. ผู้มีสิทธิเข้าสอบต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบโดยเคร่งครัด

๖. ผู้มีสิทธิเข้าสอบต้องเข้าสอบกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบกำหนดให้เท่านั้น

๗. เมื่อสอบเสร็จแล้ว ให้ผู้มีสิทธิเข้าสอบออกจากสถานที่สอบโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้เข้าสอบและต้องไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการรบกวนแก่ผู้ที่ยังสอบอยู่

ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบและวิธีการสอบนี้ หรือผู้ใดมีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต หรือพยายามทุจริตการสอบ อาจจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ หรือให้ยุติการสอบสำหรับบุคคลนั้น และคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรฯ อาจพิจารณาให้เป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามที่เข้ารับราชการเป็นเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ ต่อไป

#### ค. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

จังหวัดอุดรธานี จะประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการประเมินสรรณนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) และชั้นบัญชีผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ ตามลำดับคะแนน ภายในวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔ ทางเว็บไซต์ <http://udonthani.go.th> และที่สำนักงานจังหวัดอุดรธานี กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล อาคาร ๒ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสยาม ศิริมงคล)  
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

แนบท้ายประกาศจังหวัดอุดรธานี ลงวันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔  
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล
๐๐๒	นางสาว ชนิกา ฉัตรเดชา
๐๐๕	นาย โชคชัย ทองทวี
๐๐๖	นาย ธีรุต สบายสมรัมย์
๐๑๐	นางสาว เนตรนภิตร์ ลีเลิศ
๐๑๑	นาย ณ์ัฐพงษ์ คำมุงคุล
๐๑๖	นาย ธนัชชา รักษาพล
๐๑๗	นางสาว ภัทราพร เจริญชนม์
๐๒๒	นางสาว นิรมล หงษ์ทอง
๐๒๘	นางสาว ปาณิสรา กลิ่นจันทร์